



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๙ มูลค่าข่าว ๑๒๙,๘๖๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สนท.ขงผูก'ครูพันธุ์ใหม่หัวใจกทม.'

ให้ทุนเด็กเรียนต่อป.ตรี-แก้วิกฤตขาดแคลนผู้สอน

กทม. - นายอรรถพร สุวัจนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กำกับดูแลสำนักการศึกษา (สนศ.) เปิดเผยว่า ในแต่ละปีจะมีอัตราว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ หรือลาออก รวมทั้งการขอโอนกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนที่ขาดความต่อเนื่อง จึงจัดโครงการ “ครูพันธุ์ใหม่หัวใจกทม.” เพื่อแก้ไขปัญหา รวมทั้งช่วยสนับสนุนให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกทม. ที่มีทะเบียนบ้านอยู่กทม. มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.5 และมีความต้องการที่จะประกอบอาชีพครู ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว) โดย กทม.จะสนับสนุนเงินทุนปีละ 30 ทุน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการใช้ทุนคืน

นายอรรถพรกล่าวต่อว่า ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการดังกล่าวคือ กทม.จะได้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ มีใจรักในวิชาชีพครู ทุ่มเทใจปฏิบัติราชการในกทม. โดยไม่ขอโอนไปต่างจังหวัด หรือไปสังกัดหน่วยงานอื่น ตลอดจนนักเรียนในสังกัดได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและได้รับการประกันการมีอาชีพรองรับ โดยได้เสนอโครงการนี้ให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. พิจารณา เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

ชั้นกันนั้น ชัลลีมุ่งหวังให้ทีมที่รักกันนั้นชนะให้ได้ เขาจึง “โกง” เล็กน้อย เมื่อไมค์ทราบ เขาเสียใจมาก เขาบอกว่า “ถ้าชนะ ด้วยการโกง มันจะมีความหมายอะไร ?” เขาไม่อยากจะอยู่ใน ทางบาป ทางผิด เขาอยากชนะอย่างใสสะอาด

ชัลลีก็บอกไมค์ว่า “ฉันทำเพื่อทีม ฉันโกงก็จริง แต่เพื่อ พวกเราทุกคนในทีม”

ไมค์บอกว่า “ไม่ใช่เพื่อทีมหรอก เพื่อตัวเองต่างหาก”

และเพื่อนๆ ก็วางถ้วยรางวัลที่ได้จากการโกงลง

เป็นหลักการที่ดีว่า “โกงแล้วแบ่ง” นั้น ก็เป็นสิ่งที่ไม่ สมควร ชีวิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความชอบธรรม พึ่งเดินหน้าอย่าง สุจริต สัตย์ซื่อ ยึดถือเรื่อง ความดีความชอบ เป็นการ์ตูนที่ ปลุกฝังสิ่งดีๆ ให้กับเยาวชนอย่างแท้จริง

6. ไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ คือ การที่คนคน หนึ่งจะสละชีวิตเพื่อสหายของตน ถึงจุดที่ไมค์ กับ ชัลลี เริ่ม เปิดใจให้กันเห็นหัวใจกันและกันว่าเป็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่รักเพื่อน พร้อมเป็นผู้นำเพื่อนๆ “เมื่อเขาเปิดใจมอง เขาก็เห็นสิ่งดีๆ เหล่านั้น” ในที่สุด เมื่อชัลลีมีปัญหา ไมค์ก็ช่วย และ เมื่อ ไมค์มีปัญหา ชัลลีก็ไม่ทอดทิ้ง ทั้งคู่พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อ ช่วยกันและกัน และ ลัทธิธรรมล้ำค่า คือ “ไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่ ไปกว่านี้ คือ การที่คนคนหนึ่งจะสละชีวิตเพื่อสหายของตน”

ภาพยนตร์เรื่อง Monster University เป็นภาพยนตร์ สนุก เฮฮา อลังการ และยังมีบทเรียนเรื่อง ฝันให้ไกล..ไปให้ถึง, เก่งได้...แต่ไม่ดูถูกใคร, แม้อย่างอ่อนแอ...แต่ฝึกฝนได้, เราเป็น ดังอวัยวะของกายเดียวกัน...พึงรู้รักสามัคคีกัน, การโกงไม่ใช่ เพื่อใคร...ก็เพื่อตัวเอง และ ไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่ไปกว่านี้... คือ การที่คนคนหนึ่งจะสละชีวิตเพื่อสหายของตนน่าดูจริงๆ ครับ ■

มนตรี ศรไพศาล (montree4life@yahoo.com;

www.oknation.net/blog/richwithlove; @montrees)

